

# แม่อย่างสง่า

ปีที่ 40 ฉบับที่ 77 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

## ผลรางวัล “การประกวดกิจกรรมแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่”

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม “การแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่” เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2554 คณะวิทยาการจัดการได้ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลดังนี้

### การประกวดประดิษฐ์การ์ดวันแม่

รางวัลชมเชย เด็กหญิงวารุณี ระวังวงศ์  
รางวัลชมเชย เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงแก้ว

### การประกวดภาพถ่ายวันแม่

#### ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ	นายภัทรพล ทลิทรรณ์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	นายเดมิย์ แซ่ปิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	นางสาวกัญญาณัฐ ช่อผูก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	นายชัชพิสิฐ แก้วเชิด	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย	นายภาณุวัฒน์ ลังเมือง	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	นางสาววิสุตา เอี่ยมพงษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



### การประกวดการเขียนเรียงความวันแม่

#### ประเภท อุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวพกามาศ สุวรรณคช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมศักดิ์ หนูทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราช  
วิทยาเขตทุ่งใหญ่



(อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเทพธิดา เขี้ยดวงค์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  
รางวัลชมเชย นางสาววิรุณา แก้วสมบุญณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประเภท มัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ	นายชจรศักดิ์ เหมทานนท์	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	นายแสนภูมิ กล้าอยู่	โรงเรียนลิขิตคุณาธารวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	นางสาวอาริสา บินชาติน	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
รางวัลชมเชย	นางสาวจริยา ไอพาร์กิจ	โรงเรียนลิขิตคุณาธารวิทยา

บรรยากาศของการรับรางวัลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึง  
อาจารย์จากสถาบันต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด

จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นายภัทรพล ทลิกธรรม์ นักศึกษาหลักสูตร  
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่  
กล่าวว่า “ รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ ตอนที่ส่งประกวดไม่ได้หวังจะได้รางวัล แต่ต้องการมีส่วนร่วมในการ  
แสดงความรักที่มีต่อแม่เท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการดีๆ ที่ทำให้ความรักระหว่างแม่กับลูกมีความสัมพันธ์  
มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความรู้สึที่ดีๆ กันภายในครอบครัวโดยการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ควรจะมีกิจกรรม  
เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ ” และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความรู้สึกของคุณแม่จันทภา ซอผูก  
ผู้ปกครองนางสาวกัญญาณัฐ ซอผูก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้รับรางวัลถ่ายภาพ กล่าวว่า “ รู้สึกดีใจและชื่นชมใน  
ความสามารถของลูก แม่ไม่เคยรู้ว่าลูกจะส่งผลงานเข้าประกวด แต่หลังจากที่ลูกได้รับรางวัลก็ได้โทรให้มา  
ร่วมงาน ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากๆ และก็อยากให้อีกกิจกรรมดีๆแบบนี้ มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ ”

คณะวิทยาการจัดการต้องขอขอบคุณ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม  
กิจกรรม “การประกวดกิจกรรมแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่” ในครั้งนี้ และหวังว่าในโอกาสต่อไปจะมีกิจกรรม  
ดีๆ ให้ทุกท่านได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกันเช่นนี้ต่อไปค่ะ



นางสาวชนิดปรีญา เสาร์นา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์: รายงาน

## แบบสำรวจความคิดเห็น

### เรื่อง ความตื่นตัวของนักศึกษา ม.ราชภัฏ กับการสอบปลายภาค

การเรียนการสอนในภาคเรียนที่1/2554 ได้เสร็จสิ้นลง การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค ซึ่งเริ่มสอบวันแรกในวันที่ 19 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ตอนนี้อยู่เวลาในการสอบปลายภาคเรียนกำลังมาเยือน นักศึกษาจึงต้องเตรียมพร้อมและเร่งระดมทำงานที่คร่อมอบหมายให้ เพื่อไม่ให้มีพันธะติดไปให้เกิดความกังวลใจในสอบปลายภาคเรียน ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อเรื่องดังกล่าวจำนวน 400 คน ได้ผลสรุปดังนี้

#### ตอนที่ 1: ความพร้อมในการสอบปลายภาคครั้งนี้

อันดับ 1 ยังไม่พร้อม	57.75 %
อันดับ 2 พร้อมแล้ว	22.00 %
อันดับ 3 เฉยๆ	20.25 %

#### ตอนที่ 2: ความรู้สึกกับการสอบปลายภาคครั้งนี้

อันดับ 1 เฉยๆ เพราะการสอบปลายภาคก็อยู่ในช่วงนี้ทุกๆปี	40.25 %
อันดับ 2 ดีใจที่การสอบปลายภาคมาถึง จะได้ปิดเทอม	59.75 %

#### ตอนที่ 3 สิ่งที่ทำปฏิบัติและเตรียมตัวในการสอบปลายภาคครั้งนี้

อันดับ 1 จัดทำตารางเวลาอ่านหนังสือและควรระบุวันเวลาที่จะดูหนังสือและวิชานั้นๆ	25.25%
อันดับ 2 อ่านหนังสือและทบทวนเนื้อหาแต่ละวิชา	20.25%
อันดับ 3 ไปดูหนังสือทำความเข้าใจแต่ละรายวิชากับกลุ่มเพื่อนๆ	17.25%
อันดับ 4 จัดทำตารางสอบ ควรตรวจสอบเวลาสอบของแต่ละวิชา	15.50%
อันดับ 5 เร่งระดมงานส่งอาจารย์	8.50%
อันดับ 6 ตรวจเช็คคะแนนงานส่งครบถ้วนแล้ว	7.75%
อันดับ 7 ไม่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาในการอ่านหนังสือให้คุ้มค่าที่สุด	5.75%

#### ตอนที่ 4 : ความคาดหวังในการสอบปลายภาคครั้งนี้

อันดับ 1 ตั้งใจทำข้อสอบปลายภาคเพื่อจะได้คะแนนดี	49.25%
อันดับ 2 ทำข้อสอบอย่างสุดความสามารถและเต็มเวลา	38.00%
อันดับ 3 คำนี้ถึงอนาคตของตนเองให้มากยิ่งขึ้น	33.25%
อันดับ 4 มั่นใจว่าตนเองทำข้อสอบได้ทุกวิชา	16.25%



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วันแรม 7 ค่ำ ปีมะเสาะ วันแรกของการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาแปดวันในการสอบครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน และวันที่ 3-5 ตุลาคม 2554

15 กันยายน ที่ผ่านมา วันสุดท้ายที่ได้ยื่นคำขาดว่าชุดเบิกทุกชุดต้องถึงงานการเงิน...หลายคนโชโยที่ได้สะสางส่งเอกสารเรียบร้อยตามที่กำหนด หลังจากนั้นหน้าที่อันหนักอึ้งก็ตกอยู่ที่งานการเงิน วันสุดท้ายเอกสารได้หลังไหลเข้ามาชนิดท่วมหัวยี่นมือ ขอให้กำลังใจกับน้องๆพี่ๆ ที่มงานการเงินทุกคนที่ต้องเร่งตรวจสอบและเบิกจ่ายเอกสารทุกชุดกันแบบหามรุ่งหามค่ำ เพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสรรพทันวันที่ 30 กันยายน นี้

ไม่เพียงแต่งานการเงินที่แต่ละภาคเรียนงานชุดตั้งแต่ต้นเทอมยันท้ายเทอม นั่นคือ “งานพัสดุ” ช่วงนี้ก็ทำงานดีกดีนเป็นเพื่อนกับการเงินกันทุกคืน เช่นเดียวกับชั้น 2 ของสำนักงานอธิการบดี อยางหน่วยตรวจสอบภายในและกองแผนฯ อีกสองหน่วยงานที่ต้องรีบเร่งงานในช่วงปิดท้ายงบประมาณปี 2554 ขอให้งานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้กันทุกส่วนงานนะคะ

มาถึงแล้วโอกาสดีสำหรับท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โดย “ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด” กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ยกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการ) ให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช “แบบถึงที่” ในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ หรือ จังหวัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่

สำหรับเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง กรณีบุคคลทั่วไป ต้องนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ ในส่วนกรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร พร้อมทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา พร้อมลงนามให้ความยินยอม และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และค่าจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 35 บาท โอกาสดีๆอย่างนี้หาได้ยากอย่าพลาดเชียว

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมของท่าน ว.วชิรเมธี “ความรักไม่เคยทำให้ใครทุกข์ การไม่รู้จักธรรมชาติของความรักต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์ ธรรมชาติของความรักคือเกิดขึ้นในเบื้องต้น ดำรงอยู่ในท่ามกลาง และแตกดับไปในที่สุด” สวัสดิ์ค๊ะ

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด

หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr\_nstru@hotmail.com